

TK ออกหุ้นกู้ 570 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการขยายงาน

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.98% ต่อปี อายุหุ้นกู้ 3 ปี
- มั่นใจได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาด

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำหน่ายหุ้นกู้วันนี้ (วันที่ 19 กรกฎาคม 56) วงเงิน 570 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวและทดแทนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอน

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า TK ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 570,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 570 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.98% โดยจำหน่ายในวันนี้ (19 กรกฎาคม 56)

“เรามองว่าหุ้นกู้ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ดีและเราได้ออกหุ้นกู้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการออกหุ้นกู้ของ TK แต่ละครั้งนั้น ก็เพื่อรองรับการขยายตัวของ TK อีกทั้งเป็นการทดแทนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ แต่ที่สำคัญคือเราสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินของเราให้คงที่ สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจเข้าซื้อที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในครั้งนี้อยู่ที่ 3.98% ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและสามารถรักษาระดับส่วนต่างของต้นทุนทางการเงินกับอัตราดอกเบี้ยที่เราลดปล่อยให้กับลูกค้าของเรา” นางสาวปฐมากล่าว



การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนถือหุ้นกู้และจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ทางด้านนายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ TK กล่าวเพิ่มเติมว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ถือเป็น การออกครั้งที่ 1 ของปีนี้ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการออกหุ้นกู้ครั้งต่อไป โดยจะพิจารณาจากปัจจัยสภาพคล่องของการดำเนินงาน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

“หุ้นกู้ของ TK ถือว่าได้รับการยอมรับจากตลาดอย่างมาก ทั้งนี้เพราะความมั่นคงของ TK และธุรกิจที่เรารักษาระดับการแข่งขันไว้ได้ในระดับแนวหน้า จึงไม่มีความน่าเป็นห่วงในเรื่องความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนคืน อีกทั้ง TK ยังได้รับการจัด Rating จาก TRIS Rating ที่ A-” นายประพลกล่าว



- 2 -

นายประพลกล่าวว่าปัจจุบัน TK มีสัดส่วนเงินกู้ต่อสินทรัพย์ หรือ D/E Ratio อยู่ที่ 1.5 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจเดียวกันในตลาดที่มีสัดส่วนสูงถึง 8-9 เท่า

นางสาวปฐมา กล่าวเพิ่มเติมว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนการขยายงานของ TK ที่ตั้งเป้าเปิดสาขาเพิ่มอีก 10 สาขาในปี นี้ โดยขณะนี้ สามารถเปิดไปได้แล้ว 5 สาขา ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้ TK สามารถขยายพอร์ตสินเชื่อได้อีกไม่ต่ำกว่า 10% ในปีนี้ โดยปีที่แล้ว พอร์ตสินเชื่อของ TK พุ่งขึ้นถึง 14.1% มาเป็น 8,647.9 ล้านบาท